

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ดงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน))

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ความเพียงพอการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในธุรกิจให้กู้ยืม (บริษัท ตงฮั่ว แคปิตอล จำกัด)

ตามมาตรฐานการบัญชี กำหนดให้ลูกหนี้ต้องแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด ดังนั้น ความเพียงพอของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จึงมีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบของข้าพเจ้า ผู้บริหารต้องใช้ดุลพินิจเพื่อพิจารณาและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งดุลพินิจของผู้บริหารจะขึ้นอยู่กับนโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะพิจารณาทุกหนี้รายตัว และข้อมูลอื่นๆ เช่น มูลค่าของหลักประกัน ฐานะการเงินของลูกหนี้ เป็นต้น การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของลูกหนี้

กลุ่มกิจการ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 และค่าเผื่อการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้บันทึกไว้อย่างเหมาะสมแล้ว

การค้ำของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (บริษัท คิติ รัชฎการย์ จำกัด)

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการต้องประเมินว่า มีข้อบ่งชี้ที่สินทรัพย์อาจเกิดการค้ำของหรือไม่ ถ้าหากมีข้อบ่งชี้ กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น

เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทย่อย จึงส่งผลให้งบการเงินรวมของกิจการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์นี้ จึงมีข้อบ่งชี้ว่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยอาจมีการค้ำของ ดังนั้น การทดสอบการค้ำของ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจึงมีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบของข้าพเจ้า นอกจากนี้ กระบวนการประเมินยังมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลพินิจค่อนข้างมาก และขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้คำนวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์

ดังนั้นวิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าได้รวมถึงการใช้ผลงานของผู้ประเมินราคาอิสระ การประเมินข้อสมมติฐานและวิธีการต่าง ๆ ที่เลือกใช้ โดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์แต่ละรายการ ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับความเพียงพอของข้อมูล และข้อสมมติฐานต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบมากที่สุดต่อการทดสอบการค้ำของ และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

กลุ่มกิจการ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และค่าเผื่อการค้ำของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้บันทึกไว้อย่างเหมาะสมแล้ว



การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท คีดี รัชการย์ จำกัด)

(สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าหรือไม่ ถ้าหากมีข้อบ่งชี้ กิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น (เงินลงทุนในบริษัทย่อย – บริษัท คีดี รัชการย์ จำกัด)

เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทย่อย จึงมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยอาจมีการด้อยค่า ดังนั้น การทดสอบการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานนี้มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบของข้าพเจ้า นอกจากนี้กระบวนการประเมินมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลพินิจค่อนข้างมาก และขึ้นอยู่กับข้อ สมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้คำนวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยนั้น (บริษัท คีดี รัชการย์ จำกัด)

ดังนั้น วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าได้รวมถึงการใช้ผลงานของผู้ประเมินราคาอิสระ การประเมินข้อสมมติฐานและวิธีการต่าง ๆ ที่เลือกใช้โดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์แต่ละรายการ ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับความเพียงพอของข้อมูลและข้อสมมติฐานต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบมากที่สุดต่อการทดสอบการด้อยค่า และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

กลุ่มกิจการได้เปิดเผยข้อมูลของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้บันทึกไว้อย่างเหมาะสมแล้ว

เรื่องอื่น

งบการเงินของ บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่อยู่ในสำนักงานเดียวกัน และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง



ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงินรวม

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือ ไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดคล้องดูแลกระบวนการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนายเจษฎา หังสพฤกษ์



นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน))

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	10,397,415	8,058,428	792,716	2,943,475
เงินลงทุนชั่วคราว	7	428,712,894	520,458,444	349,182,685	466,863,566
ตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนดภายใน 1 ปี		51,000,000	14,000,000	46,000,000	14,000,000
ลูกหนี้ค่าหุ้นและดอกเบี้ยค้างรับ	5	1,455,805	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น					
- กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	5,8	350,917	264,742	7,638,483	4,885,530
- กิจการและบุคคลอื่น	8	12,757,254	14,262,958	4,652,190	4,188,355
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	-	-	35,279,520	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น - สุทธิ	9	133,387,491	94,444,895	-	-
สินค้าคงเหลือ	10	17,278,260	28,468,146	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		12,233,963	12,233,334	1,459,139	1,336,517
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	11	27,478,250	27,478,250	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		695,052,249	719,669,197	445,004,733	494,217,443
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเพื่อขาย	12	90,811,372	132,320,372	90,811,372	132,320,372
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	13	-	-	338,637,935	367,207,674
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	14	260,000,000	221,000,000	250,000,000	191,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ	15	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	16	130,089,544	162,758,403	657,348	13,484,102
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	17	5,845,858	23,055,599	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	170,805	-	170,805	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,372,831	2,277,279	1,815,281	697,426
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		490,290,410	541,411,653	682,092,741	704,709,574
รวมสินทรัพย์		1,185,342,659	1,261,080,850	1,127,097,474	1,198,927,017

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน))

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น					
- กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	5,19	160,500	501,500	3,388,574	3,747,764
- กิจการและบุคคลอื่น	19	51,432,283	47,545,305	6,166,054	1,881,184
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		101,669	1,037,562	-	1,037,562
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,396,344	1,668,945	425,484	445,167
รวมหนี้สินหมุนเวียน		53,090,796	50,753,312	9,980,112	7,111,677
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	4,613,089	3,153,855	271,032	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	-	130,995	-	130,995
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,613,089	3,284,850	271,032	130,995
รวมหนี้สิน		57,703,885	54,038,162	10,251,144	7,242,672
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
- ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 1,870,164,321 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	22	1,870,164,321	2,370,165,650	1,870,164,321	2,370,165,650
(ปี2558 หุ้นสามัญ 2,370,165,650 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)					
- ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 965,024,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	22	965,024,336	965,000,000	965,024,336	965,000,000
(ปี2558 หุ้นสามัญ 965,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		242,582,590	242,582,590	242,582,590	242,582,590
กำไรสะสม					
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย					
		13,662,540	13,662,540	13,662,540	13,662,540
- ยังไม่ได้จัดสรร					
		(108,467,300)	(33,420,666)	(103,739,917)	(30,084,766)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(216,841)	990,359	(683,219)	523,981
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		1,112,585,325	1,188,814,823	1,116,846,330	1,191,684,345
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		15,053,449	18,227,865	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,127,638,774	1,207,042,688	1,116,846,330	1,191,684,345
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,185,342,659	1,261,080,850	1,127,097,474	1,198,927,017

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน))

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	89,520,636	44,271,563	-	-
ดอกเบี้ยรับ	32,048,260	24,551,029	29,141,328	17,291,332
เงินปันผลรับ	1,165,776	1,798,132	1,165,776	1,798,132
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	6,923,943	16,048,082	6,171,947	12,270,428
รายได้อื่น	4,239,798	4,773,892	4,539,148	3,449,545
รวมรายได้	133,898,413	91,442,698	41,018,199	34,809,437
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและการให้บริการ	68,587,196	41,952,293	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5,816,735	5,565,274	928,269	412,662
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	113,211,782	92,782,408	29,577,815	15,168,778
ขาดทุนจากการซื้อค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	57,819,737	66,792,246
ขาดทุนจากการซื้อค่าเงินลงทุน	25,379,199	-	24,389,894	-
รวมค่าใช้จ่าย	212,994,912	140,299,975	112,715,715	82,373,686
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(79,096,499)	(48,857,277)	(71,697,516)	(47,564,249)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	23 (2,374,551)	(4,148,486)	(1,957,635)	(3,484,071)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(81,471,050)	(53,005,763)	(73,655,151)	(51,048,320)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันกัน				
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	466,378	-	-
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อขาย	(1,509,000)	154,976	(1,509,000)	154,976
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	301,800	(30,995)	301,800	(30,995)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(82,678,250)	(52,415,404)	(74,862,351)	(50,924,339)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(75,046,634)	(45,975,974)	(73,655,151)	(51,048,320)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(6,424,416)	(7,029,789)	-	-
	(81,471,050)	(53,005,763)	(73,655,151)	(51,048,320)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(76,253,834)	(45,385,615)	(74,862,351)	(50,924,339)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(6,424,416)	(7,029,789)	-	-
	(82,678,250)	(52,415,404)	(74,862,351)	(50,924,339)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	26 (0.0778)	(0.0476)	(0.0763)	(0.0529)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด	26 (0.0778)	(0.0413)	(0.0763)	(0.0459)

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน))

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม										
	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่										
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น										
	กำไร (ขาดทุน) เม็ดเสริมอื่น										
	กำไรสะสม					กำไร (ขาดทุน) จากการ		กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	จัดสรรที่ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร (ขาดทุน) จากกำไร	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนเพื่อขาย	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	965,000,000	242,582,590	13,662,540	12,555,308	-	400,000	400,000	1,234,200,438	24,257,614	1,258,458,052	
ซื้อเงินลงทุนในระหว่างปี	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,040	1,000,040	
กำไร (ขาดทุน) เม็ดเสริมรวมสำหรับปี	-	-	-	(45,975,974)	466,378	123,981	590,359	(45,385,615)	(7,029,789)	(52,415,404)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	965,000,000	242,582,590	13,662,540	(33,420,666)	466,378	523,981	990,359	1,188,814,823	18,227,865	1,207,042,688	
ซื้อเงินลงทุนในระหว่างปี	-	-	-	-	-	-	-	-	3,250,000	3,250,000	
เพิ่มทุน	24,336	-	-	-	-	-	-	24,336	-	24,336	
กำไร (ขาดทุน) เม็ดเสริมรวมสำหรับปี	-	-	-	(75,046,634)	-	(1,207,200)	(1,207,200)	(76,253,834)	(6,424,416)	(82,678,250)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	965,024,336	242,582,590	13,662,540	(108,467,300)	466,378	(683,219)	(216,841)	1,112,585,325	15,053,449	1,127,638,774	

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน))

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ทุนที่ออก		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
					กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		รวม
	และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	จัดสรรเพื่อ	ยังไม่ได้จัดสรร	- สุทธิจากภาษี	องค์ประกอบอื่นของ	
สำรองตามกฎหมาย					กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น
			สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	จากเงินลงทุนเพื่อขาย	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	965,000,000	242,582,590	13,662,540	20,963,554	400,000	400,000	1,242,608,684
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(51,048,320)	123,981	123,981	(50,924,339)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	965,000,000	242,582,590	13,662,540	(30,084,766)	523,981	523,981	1,191,684,345
เพิ่มทุน	24,336	-	-	-	-	-	24,336
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(73,655,151)	(1,207,200)	(1,207,200)	(74,862,351)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	965,024,336	242,582,590	13,662,540	(103,739,917)	(683,219)	(683,219)	1,116,846,330

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน))

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(79,096,499)	(48,857,277)	(71,697,516)	(47,564,249)
ปรับกระทบยอดกำไรสุทธิให้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,447,092	9,584,635	1,307,522	1,241,469
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	462,561	729,843	-	(9,510)
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	9,510	-	9,510
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	(1,470,129)	827,251	(1,231,849)	3,594,476
ค้อยค่าของเงินลงทุน ในบริษัทย่อย	-	-	57,819,738	66,792,246
ค้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้	25,379,199	-	24,389,894	-
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	13,636,490	490,271	11,543,738	-
ค้อยค่าสินทรัพย์	24,465,998	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,459,234	77,913	271,032	-
ดอกเบี้ยรับ	(38,325,726)	(24,551,029)	(29,141,328)	(17,291,332)
เงินปันผลรับ	(1,165,776)	(1,798,132)	(1,165,776)	(1,798,132)
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการ				
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(41,207,556)	(63,487,015)	(7,904,545)	4,974,478
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	(11,761,024)	925,064,400	14,731,891	654,240,985
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(242,938)	(1,842,258)	(2,635,839)	5,324,082
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	(38,942,596)	(94,444,895)	-	-
สินค้าคงเหลือ	11,189,886	(25,173,399)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,077,905	(7,647,386)	471,329	14,783,356
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(27,478,250)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,095,552)	2,661,075	(1,117,855)	902,352
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,545,978	(28,257,157)	3,925,680	(58,775,328)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(272,601)	(717,775)	(19,683)	(1,329,116)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน				
จ่ายภาษีเงินได้	(4,388,979)	(8,721,061)	(3,589,148)	(7,607,026)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
	(82,097,477)	669,956,279	3,861,830	612,513,783

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน))

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	39,444,828	23,793,214	28,280,859	17,734,812
รับเงินปันผล	1,165,776	1,798,132	1,165,776	1,798,132
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	99,597,504	(258,503,952)	99,790,945	(227,134,069)
ตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนดภายใน 1 ปี (เพิ่มขึ้น)	-	(14,000,000)	-	(14,000,000)
เงินลงทุนเพื่อขายลดลง (เพิ่มขึ้น)	40,000,000	(79,615,396)	40,000,000	(79,615,396)
เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(96,000,000)	(197,000,000)	(111,000,000)	(187,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(29,250,000)	(108,999,960)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	-	1,425,452	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(35,000,000)	-
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(703,480)	(124,266,345)	(24,505)	(14,015,812)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอื่นๆ	(967,500)	(19,648,645)	-	-
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	82,537,128	(666,017,540)	(6,036,925)	(611,232,293)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
รับเงินจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	24,336	-	24,336	-
เงินสดรับค่างานจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,875,000	1,000,040	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	1,899,336	1,000,040	24,336	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	2,338,987	4,938,779	(2,150,759)	1,281,490
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	6	8,058,428	2,943,475	1,661,985
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	6	10,397,415	792,716	2,943,475

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)) จัดเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2537

บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจหลัก คือ ดำเนินกิจการเพื่อการลงทุน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองบริษัทและบริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3 สตูลเงินที่นำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้แสดงเป็นหลักพันหรือหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2.4 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และ 18 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

3. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รวมบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (พันบาท)		สัดส่วนการถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ของบริษัท (ร้อยละ)	
		31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด	ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ให้บริการโฆษณาหนังสือพิมพ์ และรับจ้างพิมพ์งาน	100,000	100,000	99.99	99.99
บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด	กิจการค้าปลีก	292,500	260,000	90.00	90.00
บริษัท ตงฮั่วแคปิตอล จำกัด	ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะ สั้นแบบแฟคตอริง การให้กู้และ การให้บริการสินเชื่อสินเชื่อ	100,000	100,000	99.99	99.99

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตั้งใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท (จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เรียกชำระครั้งแรกร้อยละ 50 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 44,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นตามที่เรียกชำระเป็นจำนวนเงิน 225 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่ 2 ร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 8,999,999.60 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นให้กับบริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด แล้วจำนวน 8,999,999.60 บาท ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่ 3 ร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 4,499,999.80 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นให้กับบริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด แล้วจำนวน 4,499,999.80 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ดีดี ซีญการย์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่ 4 ร้อยละ 5.5 ของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 24,749,998.90 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 20 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นให้กับบริษัท ดีดี ซีญการย์ จำกัด แล้วจำนวน 24,749,998.90 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2559

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตงฮั่ว แคลปปีดอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตั้งใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (จำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เรียกชำระเต็มจำนวน โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 9,999,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นตามที่เรียกชำระเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญได้ถูกตัดรายการในการทำงานงบการเงินรวมแล้ว

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

4. นโยบายบัญชีที่สำคัญ

4.1 มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่า จะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

4.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์ จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง หากบริษัทย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างจากนโยบายที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับรายการที่เหมือนกัน และเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน งบการเงินของบริษัทย่อยนั้นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับของบริษัทใหญ่เพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกตัดรายการทั้งจำนวนในการจัดทำงบการเงินรวม

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากระหว่างทาง เช็คระหว่างทาง เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากประจำและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีวันครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา ยกเว้นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

4.4 เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายทิ้งที่ถือไว้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นรายการในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จนกว่าจะจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นไปจึงจะบันทึกผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวในกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราวิธีคิดดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการค้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อฝ่ายบริหารพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไปในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน บริษัทฯจะปรับมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน และเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.5 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ ดังนี้

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด

ระยะเวลา	อัตราร้อยละของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ
เกินกำหนดชำระ 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน	20
เกินกำหนดชำระ 181 วัน แต่ไม่เกิน 270 วัน	40
เกินกำหนดชำระ 270 วันขึ้นไป	100

4.6 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

4.8 เงินลงทุนอื่น

เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถูกจัดประเภทเป็น เงินลงทุนเพื่อขาย และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่างที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นรายการกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นแสดงไว้ภายใต้หัวข้อขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ในส่วนของผู้ถือหุ้น และแสดงมูลค่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจะถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปและแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน และปรับด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการลดลงของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ระยะยาว บริษัท ตั้งใจถือจนครบกำหนดไว้ก่อนแสดงในราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อเท่ากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการสร้างเองรวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และบันทึกในราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนในการก่อสร้างและต้นทุนทางตรงอื่นๆ งานระหว่างก่อสร้างจะไม่มีมูลค่าเสื่อมราคามากกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและสินทรัพย์นั้นๆ ได้ใช้ในการดำเนินงาน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารภายใต้สัญญาเช่า	20 - 30	ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 30	ปี
เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า	5	ปี
เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน	5 - 10	ปี
ยานพาหนะ	5 - 12	ปี

บริษัทและบริษัทย่อยไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

ค่าพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3	ปี
---------------------------------------	---	----

4.11 ค่าความนิยม

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์จะประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

บริษัทและบริษัทย่อยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่ง ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

4.13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) แสดงในราคาทุน

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

โครงการสมทบเงิน

บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อย เงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทและบริษัทย่อย มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินหนี้สินดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยก

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

จากกันเพื่อรวมเป็นภาระผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนักงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานวัดค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อัตราส่วนลดซึ่งใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

4.15 ประมาณการหนี้สิน

การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงิน ได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

4.16 สัญญาเช่าระยะยาว

กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะป็นส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น

สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ถาวรที่มีลักษณะเหมือนกัน รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไปให้กับผู้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพย์ที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเป็นลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

4.17 รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้จากการขายสินค้าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

รายได้จากสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง บริษัทย่อยจะหยุดรับรู้รายได้เมื่อลูกหนี้ค้างชำระค้างงวดติดต่อกันเกินกว่า 3 งวดขึ้นไป นับแต่วันครบกำหนดชำระตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์

กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าว

เงื่อนไขดังต่อไปนี้ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- 2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- 3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
- 4) ลูกหนี้อื่นที่ค้างชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

4.18 ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหาก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

4.19 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดว่าจะได้ก่อนข้างหน้าที่จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริษัทและบริษัทย่อย มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

4.20 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออก
อยู่ในระหว่างปี

4.21 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่
เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้นเป็นต้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนอื่นเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับผลการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่า บริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทประมาณมูลค่ายุติธรรมสำหรับเงินลงทุนเพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยมูลค่ายุติธรรมสามารถจำแนกตามวิธีประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการที่กล่าวข้างต้น ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะของความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นดังนี้

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด	ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ให้บริการ โฆษณาในหนังสือพิมพ์และรับจ้างพิมพ์งาน	บริษัทย่อย
บริษัท คีดี รัชการย์ จำกัด	ประกอบกิจการค้าปลีก	บริษัทย่อย
บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด	ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น แบบ แฟลคคอรິง การให้กู้ และ การให้บริการ สินเชื่อลิสซิง	บริษัทย่อย
บริษัท สาครและบุตร จำกัด	ธุรกิจลงทุน	กรรมการร่วมและผู้ถือหุ้นร่วม
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์โป แมนเนจเม้นท์ จำกัด	อีเว้นท์/ออแกนไนซ์	กรรมการร่วมและผู้ถือหุ้นร่วม
บริษัท ทีเอส ครากอน จำกัด	อีเว้นท์/ออแกนไนซ์	กรรมการร่วมและผู้ถือหุ้นร่วม
บริษัท บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ์ จำกัด	ผลิตจำหน่ายหนังสือพิมพ์ (หยุดกิจการ)	กรรมการร่วมและผู้ถือหุ้นร่วม
บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิชั่น เซอร์วิส จำกัด	อีเว้นท์/ออแกนไนซ์	กรรมการร่วมและผู้ถือหุ้นร่วม
บริษัท เควีเค เวิลด์ไวด์ จำกัด	ธุรกิจลงทุน	ผู้ถือหุ้นร่วม
บริษัท อมตะอินชัวร์โบรกเกอร์ จำกัด	ตัวแทนนายหน้าประกันภัย	ผู้ถือหุ้นร่วม
บริษัท ทีเอส ปาล์ม ออยล์ จำกัด	จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ (หยุดกิจการ)	กรรมการถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท ทีทีเอส.แอนด์ซันส์ จำกัด	ซื้อขายหลักทรัพย์	กรรมการร่วมและผู้ถือหุ้นร่วม
บริษัท ทายกร จำกัด	ธุรกิจสื่อวิทยุ	กรรมการถือหุ้นทางอ้อม
บริษัท อาณาธร จำกัด	การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิงซึ่งยานยนต์ ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถ ขนาดเล็กที่คล้ายกัน	กรรมการถือหุ้นร่วม
นายกวิน สัมชกุล	-	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
ผู้บริหารที่สำคัญ	-	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการ วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะ ทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการคิดราคา
รายได้จากการขาย	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าเช่า	ราคาตลาด
รายได้อื่น	ราคาตามจริง
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	ราคาตามจริง
ค่าเช่าจ่าย	ราคาตามสัญญา
ค่าโฆษณาและอื่นๆ	ราคาตามจริง

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	2559	2558	2559	2558
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
<u>บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด</u>				
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	-	-	964	1,463
ค่าโฆษณาและอื่นๆ	-	-	226	43
ค่าเช่าอาคาร	-	-	245	420
	-	-	471	463
<u>บริษัท ดิจิทัล ธานี จำกัด</u>				
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	-	-	99	7
รายได้ค่าเช่าอาคาร	-	-	600	-
รายได้เช่ารถยนต์	-	-	-	288
รวม	-	-	699	295
<u>บริษัท ตงฮั่ว แคมป์ปิตอล จำกัด</u>				
รายได้ค่าเช่าอาคาร	-	-	264	88
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	-	-	64	20
รายได้ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	-	-	-	73
คอกเบี้ยรับ	-	-	332	-
รวม	-	-	660	181
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้ค่าเช่าอาคาร				
บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิชั่น เซอร์วิส จำกัด	780	960	780	320
บริษัท ทายกร จำกัด	600	600	600	200
รวม	1,380	1,560	1,380	520

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้ค่าสาธารณูปโภค				
บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบีชัน เซอร์วิสเซส จำกัด	193	187	193	66
บริษัท ทายกร จำกัด	251	240	251	80
รวม	444	427	444	146
ค่าโฆษณา				
บริษัท ทายกร จำกัด	600	214	600	200
ค่าเช่ารถยนต์				
บริษัท อาณาธร จำกัด	424	-	424	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร				
บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบีชัน เซอร์วิสเซส จำกัด	-	548	-	1,176
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
ค่าที่ปรึกษา				
นายกวินทร์ สัมพกุล	-	12,444	-	-
ค่าตอบแทนผู้บริหาร				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	5,222	16,747	2,222	2,153
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	48	59	18	-
รวม	5,270	16,806	2,240	2,153

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีอยู่ในการจดทะเบียนแห่งเดียวกับบริษัท แต่ไม่มีการใช้พื้นที่เช่าและไม่มีการค้าค่าเช่าระหว่างกัน ประกอบด้วย

บริษัท เควีเค เวลด์ไวค์ จำกัด

บริษัท สาครและบุตร จำกัด

บริษัท อมตะอินซัวร์โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท บางกอกรัตนโกสินทร์การพิมพ์ จำกัด

บริษัท ทีเอช ครากอน จำกัด

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์โป แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ทีเอส ปาล์ม ออยส์ จำกัด

บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซันส์ จำกัด

บริษัท ทายกร จำกัด

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทได้ทำสัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคารและที่ดินจากกรรมชารักษ์ด้วยมูลค่าตามบัญชี 14.03 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้กับบริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด เพิ่มเติม ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ทำสัญญาโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวใหม่ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ให้ดำเนินการโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวในราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 จำนวน 13.67 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้รับชำระเงินในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจดทะเบียนการโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวกับกรรมชารักษ์

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 บริษัทได้ยกเลิกการโอนสิทธิการเช่าอาคารและที่ดินจากกรรมชารักษ์ให้กับบริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด และบันทึกถ้อยแถลงดังกล่าวแสดงเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้อื่น				
บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด	-	-	73	208
บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด*	-	-	7,310	4,507
บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิซิชั่น เซอร์วิส จำกัด	12	19	12	19
บริษัท ที เอส ปาล์ม ออยล์ จำกัด	-	60	-	60
บริษัท ตงฮั่ว แคปิตอล จำกัด	-	-	5	6
บริษัท ทายกร จำกัด	339	186	238	86
รวม	351	265	7,638	4,886

* - เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่ 3 ร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 4,499,999.80 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นให้กับบริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัดแล้วจำนวน 4,499,999.80 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558

- เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่ 5 ร้อยละ 1.9 ของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 8,549,999.62 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายชำระเงินค่าหุ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นให้กับบริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัดแล้ว เป็นจำนวน 7,303,000 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้ค่าหุ้น				
นายกวิน สัตตะกุล	1,456	-	-	-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสำคัญในระหว่างปี ดังนี้

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	พันบาท			
		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัท ตงฮั่ว แคปิตอล จำกัด	บริษัทย่อย				
เงินต้น		-	41,500	(6,500)	35,000
ดอกเบี้ยค้างรับ		-	332	(52)	280
รวม		-	41,832	(6,552)	35,280

บริษัทและบริษัทย่อยตกลงคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี เป็นการให้กู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด	-	-	3,228	3,246
บริษัท ทายกร จำกัด	161	20	161	20
บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิปปัน เซอร์วิสเซส จำกัด	-	481	-	481
รวม	161	501	3,389	3,747

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินสดในมือ	848	1,144	13	14
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน	542	4,971	341	627
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์	9,005	1,941	439	2,302
เช็คในมือ	2	2	-	-
รวม	10,397	8,058	793	2,943

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกำหนด

7. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
- กองทุนรวม	200,592	174,532	154,982	155,528
- ตราสารทุน	-	14,456	-	14,456
เงินลงทุนในหุ้นกู้ระยะสั้น	44,893	34,590	9,984	-
ตัวแลกเปลี่ยน	188,607	296,880	188,607	296,880
รวม	434,092	520,458	353,573	466,864
หัก ค่าเผื่อส่วนที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน	(5,379)	-	(4,390)	-
สุทธิ	428,713	520,458	349,183	466,864

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ประกอบด้วย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ – กองทุนรวม

ราคาทุน	199,145	172,010	153,750	153,107
ราคาตลาด	200,592	174,532	154,982	155,528
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	1,447	2,522	1,232	2,421

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ – ตราสารทุน				
ราคาทุน	-	15,374	-	15,374
ราคาตลาด	-	14,456	-	14,456
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-	(918)	-	(918)

เงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 2558 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์อย่างเดียวกันซึ่งเป็นข้อมูลระดับที่ 1

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
สุทธิ	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่น	351	265	7,638	4,886
	351	265	7,638	4,886
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น				
ลูกหนี้การค้า	20,810	21,633	12,210	12,255
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(12,692)	(12,229)	(9,915)	(9,915)
สุทธิ	8,118	9,404	2,295	2,340
ลูกหนี้อื่น				
ดอกเบี้ยค้างรับ – เงินลงทุน	2,058	1,560	1,934	1,354
ดอกเบี้ยค้างรับ – เงินให้กู้ยืมระยะยาว	14,137	14,053	12,969	12,969
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	264	1,039	-	-
ลูกหนี้ค่าเช่า	-	58	-	58
อื่นๆ	1,149	1,118	423	436
	17,608	17,828	15,326	14,817
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(12,969)	(12,969)	(12,969)	(12,969)

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สุทธิ	4,639	4,859	2,357	1,848
รวม	12,757	14,263	4,652	4,188

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	463	729	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้า – กิจการอื่นคงเหลือ โดยแยกตามจำนวนวันที่ค้างชำระได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	4,234	4,852	-	45
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	932	1,160	-	-
มากกว่า 3 – 6 เดือน	440	420	-	-
มากกว่า 6 – 12 เดือน	261	530	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	11,528	10,961	8,944	8,944
ลูกหนี้บาร์เตอร์	3,415	3,710	3,266	3,266
รวม	20,810	21,633	12,210	12,255
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(12,692)	(12,229)	(9,915)	(9,915)
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	8,118	9,404	2,295	2,340

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น – สุทธิ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,250	97,695	3,250	3,250

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้แฟคตอริง	36,387	-	-	-
รวม	136,637	97,695	3,250	3,250
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3,250)	(3,250)	(3,250)	(3,250)
สุทธิ	133,387	94,445	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น โดยแยกตามจำนวนวันที่ค้างชำระได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	94,338	94,445	-	-
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	10,049	-	-	-
มากกว่า 3 – 6 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 6 – 12 เดือน	29,000	-	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	3,250	3,250	3,250	3,250
รวม	136,637	97,695	3,250	3,250
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3,250)	(3,250)	(3,250)	(3,250)
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	133,387	94,445	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่งในรูปของสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 3.25 ล้านบาท โดยมีระยะเวลา 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MOR + 3% ต่อปี ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยนำลูกหนี้ที่ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกเก็บเงิน รวมทั้งเช็คลงวันที่ล่วงหน้าและค้ำประกันส่วนบุคคลเป็นหลักประกันการชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามิมีฐานะที่ไม่อาจชำระหนี้ได้ จึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินให้กู้ยืมกับบริษัทและบุคคลอื่นรวมจำนวน 100.25 ล้านบาทครบกำหนดครบชำระคืนในวันที่ 21 กันยายน ถึง 8 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 - 15 ต่อปี เงินให้กู้ยืมนี้ค้ำประกันโดยที่ดินของผู้กู้

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

10. สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
วัตถุดิบ	436	3,252	-	-
สินค้ำสำเร็จรูป	16,842	25,216	-	-
รวม	17,278	28,468	-	-

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้ขายที่ดินเพื่อโครงการในอนาคตรวมค่า 27.48 ล้านบาท จึงแสดงรายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

12. เงินลงทุนเพื่อขาย

เงินลงทุนเพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินลงทุนหุ้นสามัญ	10,200	9,500	10,200	9,500
เงินลงทุนหุ้นในกู้	80,611	122,820	80,611	122,820
รวม	90,811	132,320	90,811	132,320
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายมีรายละเอียดดังนี้				
ราคาทุน	92,320	132,165	92,320	132,165
ราคาตลาด	90,811	132,320	90,811	132,320
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	(1,509)	155	(1,509)	155

เงินลงทุนเพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 2558 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์อย่างเดียวกันซึ่งเป็นข้อมูลระดับที่ 1

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนเพื่อขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ณ วันที่ 1 มกราคม	132,320	52,550	132,320	52,550
เงินลงทุนเพิ่ม	-	122,415	-	122,415
เงินลงทุนลดลง	(40,000)	(42,800)	(40,000)	(42,800)
ค่าเพื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน	(1,509)	155	(1,509)	155
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	90,811	132,320	90,811	132,320

บริษัทได้รับเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 1.17 ล้านบาท (2558 : จำนวน 1.80 ล้านบาท)

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	พันบาท					
		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		วิธีราคาทุน	
		2559	2558	2559	2558	2559	2558
บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด	ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ให้บริการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และรับจ้างพิมพ์งาน	100,000	100,000	99.99	99.99	100,000	100,000
บริษัท ดีดี ชาญการย์ จำกัด	กิจการค้าปลีก	292,500	260,000	90.00	90.00	263,250	234,000
บริษัท ตงฮั่ว แคปิตอล จำกัด	ให้บริการเงินทุนหมุนเวียน ระยะสั้น แบบแฟคตอริง และการให้บริการสินเชื่อสินเชื่อ	100,000	100,000	99.99	99.99	100,000	100,000
รวม						463,250	434,000
หัก ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย						(124,612)	(66,793)
สุทธิ						338,638	367,207

เงินลงทุนในบริษัท ดีดี ชาญการย์ จำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดีดี ชาญการย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตั้งใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท (จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เรียกชำระครั้งแรกร้อยละ 50 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 44,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นตามที่เรียกชำระเป็นจำนวนเงิน 225 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่ 2 ร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 8,999,999.60 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นให้กับบริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด แล้วจำนวน 8,999,999.60 บาท ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่ 3 ร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 4,499,999.80 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นให้กับบริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด แล้วจำนวน 4,499,999.80 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่ 4 ร้อยละ 5.5 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 24,749,998.90 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 20 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นให้กับบริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด แล้วจำนวน 24,749,998.90 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่ 5 ร้อยละ 1.9 ของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 8,549,999.62 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นให้กับบริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด แล้ว เป็นจำนวน 7,303,000 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559

ผู้ถือหุ้นอีกรายของบริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด ยังไม่ได้จ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าว เป็นจำนวน 1.46 ล้านบาท และแสดงไว้บัญชีลูกหนี้ค่าหุ้นและดอกเบี้ยค้างรับในงบแสดงฐานะการเงิน

ในปี 2558 บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวจำนวน 66.92 ล้านบาท ไว้ในงบการเงินเฉพาะของกิจการ

ในปี 2559 บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเพิ่มเติมจำนวน 57.82 ล้านบาท ไว้ในงบการเงินเฉพาะของกิจการ

เงินลงทุนในบริษัท ตงฮั่ว แคลปิตอล จำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตงฮั่ว แคลปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตั้งใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (จำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เรียกชำระเต็มจำนวน โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 9,999,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นตามที่เรียกชำระเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

14.1 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
หุ้นกู้ – บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)	-	4,000	-	4,000
หุ้นกู้ – บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	-	20,000	-	-
หุ้นกู้ – บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	10,000	10,000	10,000	10,000
หุ้นกู้ – บริษัท ไม้ค้ำ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10,000	10,000	10,000	10,000
หุ้นกู้ – บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	50,000	50,000	50,000	50,000
หุ้นกู้ – บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	-	10,000	-	10,000
หุ้นกู้ – บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	60,000	20,000	60,000	20,000
หุ้นกู้ – บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	21,000	21,000	21,000	21,000
หุ้นกู้ – บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	20,000	20,000	20,000	20,000
หุ้นกู้ – บริษัท คีบเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)	60,000	60,000	50,000	50,000
หุ้นกู้ – บริษัท เอ็นเนอร์จี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)	10,000	10,000	10,000	10,000
หุ้นกู้ – บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,000	-	15,000	-
หุ้นกู้ – บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	10,000	-	5,000	-
หุ้นกู้ – บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	20,000	-	20,000	-
หุ้นกู้ – บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)	45,000	-	45,000	-
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	331,000	235,000	316,000	205,000
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดภายใน 1 ปี	(71,000)	(14,000)	(66,000)	(14,000)
รวม	260,000	221,000	250,000	191,000
หัก ค่าเผื่อส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บคืนไม่ได้	(20,000)	-	(20,000)	-
สุทธิ	240,000	221,000	230,000	191,000

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

14.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำแนกตามระยะเวลาคงเหลือได้ดังนี้

	งบการเงินรวม (พันบาท)			
	ตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	2-5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	14,000	171,000	50,000	235,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	71,000	260,000	-	331,000

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)			
	ตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	2-5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	14,000	141,000	50,000	205,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	66,000	250,000	-	316,000

15. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น – สุทธิ

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่ง	22,379	22,379	22,379	22,379
หัก ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	(22,379)	(22,379)	(22,379)	(22,379)
สุทธิ	-	-	-	-

เงินให้กู้ยืมระยะยาวเป็นการให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 22.4 ล้านบาทและมีดอกเบียค้างรับจำนวนเงิน 13.0 ล้านบาท ซึ่งไม่มีสัญญา โดยบริษัทได้หยุดคิดดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2540 เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามิฐานะที่ไม่อาจชำระหนี้ได้จึงตั้งค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเต็มจำนวน

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	พันบาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อาคารภายใต้ สัญญาเช่า	เครื่องใช้และ อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องใช้ไฟฟ้า	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	27	-	825	852
ซื้อเพิ่ม	-	25	317	-	342
โอนเข้า (ออก)	19,979	-	-	-	19,979
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	19,979	52	317	825	21,173
ซื้อเพิ่ม	-	24	-	-	24
โอนเข้า (ออก)	(19,979)	-	-	-	(19,979)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	76	317	825	1,218
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	4	-	138	142
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,065	9	3	165	1,242
โอนเข้า(ออก)	6,305	-	-	-	6,305
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	7,370	13	3	303	7,689
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,065	14	63	165	1,307
โอนเข้า(ออก)	(8,435)	-	-	-	(8,435)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	27	66	468	561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2558	12,609	39	314	522	13,484
31 ธันวาคม 2559	-	49	251	357	657
ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
2558					1,242
2559					1,307

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ต้นทุนขายและบริการ	1,277	1,225	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9,462	5,310	1,307	1,384
รวม	10,739	6,535	1,307	1,384

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 23.90 ล้านบาท และ 23.90 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีอาคารภายใต้สัญญาเช่า 3 สัญญา ประกอบด้วย

- สัญญาฉบับที่ 1 เป็นสัญญาเช่าอาคารจากกรรมการบริษัทที่มีกำหนดอายุการเช่า 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2533 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายค่าตอบแทนการเช่า เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท
- สัญญาฉบับที่ 2 เป็นสัญญาเช่าอาคารบนที่ดินของกรมธนารักษ์ โดยบริษัทได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 สัญญาเช่าจะต่ออายุทุกๆ 2 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้มีการต่อสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวต่อไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- สัญญาฉบับที่ 3 เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท ชนวัฒน์ประกันภัย จำกัด สำหรับสิทธิในการเช่าอาคารและที่ดินจากกรมธนารักษ์เป็นจำนวนเงิน 21.30 ล้านบาท ปัจจุบันสัญญาเช่าดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วและบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ บริษัทคาดว่าจะสามารถต่ออายุสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ได้ต่อไปอีกเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่มีการทำสัญญาเช่าเพื่อต่ออายุสัญญาเช่าระยะยาว กับกรมธนารักษ์ ดังนั้นบริษัทจึงตัดบัญชีค่าตอบแทนสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ออกจากบัญชีทั้งจำนวน

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

	พันบาท		
	งบการเงินรวม		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และโปรแกรม คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
<u>ราคาทุน</u>			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	244	5,100	5,344
ซื้อเพิ่ม (จำหน่าย)	20,933	-	20,933
โอนเข้า (ออก)	5,100	(5,100)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	26,277	-	26,277
ซื้อเพิ่ม (จำหน่าย)	967	-	967
โอนเข้า (ออก)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	27,244	-	27,244
<u>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</u>			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	171	-	171
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	3,050	-	3,050
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	3,221	-	3,221
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,708	-	2,708
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	5,929	-	5,929
<u>ค่าเผื่อการด้อยค่า</u>			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	-	-
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(15,469)	-	(15,469)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	(15,469)	-	(15,469)
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>			
31 ธันวาคม 2558	23,056	-	23,056
31 ธันวาคม 2559	5,846	-	5,846
<u>ค่าตัดจำหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี</u>			
2558			3,050
2559			2,708

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อขาย	171	(131)	171	(131)
รวม	171	(131)	171	(131)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	พันบาท				
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน				
	ณ วันที่ 1	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ส่วนของ	ณ วันที่ 31
มกราคม 2559	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ผู้ถือหุ้น	ธันวาคม 2559	
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อขาย	(131)	-	-	302	171
รวม	(131)	-	-	302	171

	พันบาท				
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน				
	ณ วันที่ 1	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ส่วนของ	ณ วันที่ 31
มกราคม 2558	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ผู้ถือหุ้น	ธันวาคม 2558	
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อขาย	(100)	-	-	(31)	(131)
รวม	(100)	-	-	(31)	(131)

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มีได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	1,383	1,383	828	828
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	780	631	54	-
ขาดทุนสะสม	28,393	15,217	-	-
รวม	30,556	17,231	882	828

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินรวมไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี จำนวน 30.56 ล้านบาท และ 17.23 ล้านบาท ตามลำดับ (งบเฉพาะของบริษัทจำนวน 0.88 ล้านบาท และ 0.83 ล้านบาท ตามลำดับ) เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรืออาจไม่ได้ใช้เป็นรายการหักทางภาษีในอนาคต

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	161	501	3,389	3,747
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น				
เจ้าหนี้การค้า	24,081	12,576	47	760
เจ้าหนี้อื่น				
ค่าสมนาคุณค้างจ่าย	946	1,084	319	319
รายได้รับล่วงหน้า	3	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,481	33,840	5,500	765
อื่น ๆ	921	45	300	37
รวมเจ้าหนี้อื่น	27,351	34,969	6,119	1,121
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น	51,432	47,545	6,166	1,881

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

20. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่งได้ทำการประเมินภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน โดยใช้วิธีการ Projected unit credit ซึ่งบริษัท ได้ตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานดังนี้

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ ไม่ได้จัดให้มีกองทุน	4,613	3,154	271	-

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี	3,154	3,542	-	-
ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย (กำไร) ขาดทุน จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์	1,459	78	271	-
ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(466)	-	-
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ สิ้นปี	4,613	3,154	271	-

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,350	48	258	-
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน	109	30	13	-
รวม	1,459	78	271	-

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้เป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2559	2558	2559	2558
ต้นทุนขาย	201	52	-	-
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	1,258	26	271	-
รวม	1,459	78	271	-

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	2.40	4.04
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)	3.21	3.22
อายุครบเกษียณ (ปี)	60	55
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ)	0-49	0-49
	(ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน)	(ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน)

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราในระยะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

21. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ		วันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก	กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
			จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิ (ล้านหุ้น)	จำนวนหุ้นสามัญ		
TH-W1	10 กันยายน 2555	1.00	1 : 1.1352	101.00	30 กันยายน 2558	9 กันยายน 2560
TH-W2	17 มิถุนายน 2558	1.00	1 : 1	321.67	29 มิถุนายน 2561	16 มิถุนายน 2563

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TH-W2) จำนวนไม่เกิน 321,666,667 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) กำหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในระหว่างปี 2559 ผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 18,000 หน่วยซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 24,336 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 965,000,000 บาท เป็น 965,024,336 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

22. ทุนเรือนหุ้น

	พันบาท / พันหุ้น					
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559			2558		
ราคาตามมูลค่าหุ้น (บาท)	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	ราคาตามมูลค่าหุ้น (บาท)	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม	1	2,370,166	2,370,166	1	1,159,999	1,159,999
ลดมูลค่าหุ้น	-	-	-	-	-	-
ลดทุนจดทะเบียน	1	(500,002)	(500,002)	1	(135,000)	(135,000)
เพิ่มทุนจดทะเบียน	1	-	-	1	1,345,167	1,345,167
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1	1,870,164	1,870,164	1	2,370,166	2,370,166
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม	1	965,000	965,000	1	965,000	965,000
ลดมูลค่าหุ้น	-	-	-	-	-	-
เรียกชำระเพิ่ม	1	24	24	1	-	-
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1	965,024	965,024	1	965,000	965,000

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 สรุปดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,159,998,983 บาท เป็น 1,024,998,983 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพย์รวม 7-14 วันทำการก่อนวันที่ออกและเสนอขาย โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ บริษัทฯ จะกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ภายหลังจากวันที่สิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TH – W2) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) แล้ว ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน (Private Placement) จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TH – W2) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ดังกล่าว

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ออกและเสนอขายสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้นสามัญใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท (เศษของหุ้นสามัญที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม(RO) จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TH-W2) ดังกล่าว
- ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 41,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (TH-W1) โดยเพิ่มขึ้นจาก 59,998,983 หุ้น เป็น 100,998,983 หุ้น
- ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TH-W2) จำนวนไม่เกิน 321,666,667 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง)กำหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,024,998,983 บาท เป็น 2,370,165,650 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,345,166,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,370,165,650 บาท เป็น 1,870,164,321 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากเดิมบริษัทได้ออกหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและ / หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ / หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และจากหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 จำนวน 1,329 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรร บริษัทได้จดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:				
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สำหรับปี	(2,375)	(4,148)	(1,958)	(3,484)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่าง	-	-	-	-
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(2,375)	(4,148)	(1,958)	(3,484)

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

24. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
การเปลี่ยนแปลงในยอดสินค้าคงเหลือ	(5,559)	25,258	-	-
วัตถุดิบใช้ไปในการผลิต	4,704	5,402	-	-
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	38,410	54,620	2	4
ค่าสมนาคุณผู้นำแจ้งโฆษณา	2,602	1,744	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่ง	2,123	2,410	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24,472	9,520	12,851	1,241
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	463	739	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	57,820	66,792
ค่าเผื่อค้ำค่าทรัพย์สิน	27,235	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	7,331	6,581	1,685	1,821
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	387	1,709	151	557
ค่าเช่า	5,517	7,060	1,609	872
ค่าที่ปรึกษา	1,751	13,520	610	1,520
ค่าธรรมเนียม	6,705	3,625	6,202	3,125

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

26. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถ่วงน้ำหนักแสดงการคำนวณดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	(พันบาท / พันหุ้น)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไร(ขาดทุน)ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	(75,046)	(45,976)	(73,655)	(51,048)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	965,000	965,000	965,000	965,000
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่ายในระหว่างปี	5	-	5	-
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	965,005	965,000	965,005	965,000
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท : หุ้น)	(0.0778)	(0.0476)	(0.0763)	(0.0529)

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยถ่วงน้ำหนักหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	(พันบาท / พันหุ้น)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไร(ขาดทุน)ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด)	(75,046)	(45,976)	(73,655)	(51,048)
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	965,005	965,000	965,005	965,000
ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น	-	148,304	-	148,304
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด)	965,005	1,113,304	965,005	1,113,304
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท : หุ้น)	(0.0778)	(0.0413)	(0.0763)	(0.0459)

บริษัทไม่ได้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญมีราคาต่ำกว่าราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

27. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ผลการดำเนินงานและสินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล

ส่วนรายที่รายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงาน ส่วนงาน คือ

- (1) ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ให้บริการโฆษณาในหนังสือพิมพ์และรับจ้างพิมพ์งาน
- (2) ธุรกิจค้าปลีก
- (3) ธุรกิจลงทุน
- (4) ธุรกิจให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแบบแฟคตอริง การให้กู้ และการให้บริการสินเชื่อสินเชื่อ

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวดของแต่ละส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย เท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนเดียว

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

	ล้านบาท					
	งบการเงินรวม					
ผลิตและจำหน่าย						
หนังสือพิมพ์				ธุรกิจให้บริการ	การตัด	
ให้บริการโฆษณาใน				เงินทุนหมุนเวียน	รายการ	
หนังสือพิมพ์และ	ธุรกิจค้า	ธุรกิจ		ระยะสั้นแบบ	บัญชี	งบการเงิน
รับจ้างพิมพ์งาน	ปลีก	ลงทุน		แฟคตอริง	ระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	25.31	56.37	36.48	8.13	(0.29)	126.00
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	25.31	56.37	36.48	8.13	(0.29)	126.00

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ล้านบาท					
	งบการเงินรวม					
	ผลิตและจำหน่าย		ธุรกิจให้บริการ		การตัด	
	หนังสือพิมพ์		ธุรกิจ	การเงินหมุนเวียน	รายการ	
ให้บริการโฆษณา		ลงทุน	ระยะสั้นแบบ	บัญชี	งบการเงิน	
หนังสือพิมพ์และ	ธุรกิจค้า	ธุรกิจ	แฟคตอริง	ระหว่างกัน	รวม	
รับจ้างพิมพ์งาน	ปลีก	ลงทุน				
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	7.22	4.85	36.48	8.13	0.74	57.42
รายได้อื่น	4.51	0.82	4.51	0.60	(2.57)	7.87
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(3.50)	(1.39)	(0.93)	-	-	(5.82)
ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุน	(0.99)	-	(82.21)	-	57.82	(25.38)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(7.08)	(68.52)	(29.58)	(9.54)	1.54	(113.18)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-	(0.33)	0.33	-
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(0.42)	-	(1.96)	-	-	(2.38)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(0.26)	(64.24)	(73.69)	(1.14)	57.86	(81.47)

สินทรัพย์จำแนกตามส่วนงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

	ล้านบาท					
	งบการเงินรวม					
	ผลิตและจำหน่าย		ธุรกิจให้บริการ		การตัด	
	หนังสือพิมพ์		ธุรกิจ	การเงินหมุนเวียน	รายการ	
ให้บริการโฆษณา		ลงทุน	ระยะสั้นแบบ	บัญชี		
ในหนังสือพิมพ์		แฟคตอริง	ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
และรับจ้างพิมพ์งาน	ธุรกิจค้าปลีก	ธุรกิจลงทุน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10.90	118.67	0.65	0.11	(0.24)	130.09
สินทรัพย์อื่น						1,055.25
รวมสินทรัพย์						1,185.34

28. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทไม่มีนโยบายในการประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน เงินให้กู้ยืม หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยและสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

	พันบาท						อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด			ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	ภายใน 2-5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	9,005	-	-	1,390	10,397	0.125 – 1.750
เงินลงทุนชั่วคราว	233,500	-	-	-	200,592	434,092	4.50 – 5.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	331,000	-	-	-	-	331,000	3.90 – 5.40
รวม	564,502	9,005	-	-	201,982	775,489	
หนี้สินทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	

	พันบาท						อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด			ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	ภายใน 2-5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	1,941	-	-	6,117	8,058	0.125 – 0.750
เงินลงทุนชั่วคราว	345,926	-	-	-	174,532	520,458	3.15 – 5.10
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	235,000	-	-	-	-	235,000	3.90 – 5.40
รวม	580,926	1,941	-	-	180,649	763,516	
หนี้สินทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	พันบาท					อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	ภายใน 2-5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	341	-	452	793	0.50 – 1.25
เงินลงทุนชั่วคราว	198,591	-	-	154,982	353,573	4.50 – 5.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	316,000	-	-	-	316,000	3.90 – 5.40
รวม	549,591	341	-	155,434	670,366	
หนี้สินทางการเงิน	-	-	-	-	-	

	พันบาท					อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	ภายใน 2-5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	2,302	-	641	2,943	0.125 – 0.750
เงินลงทุนชั่วคราว	311,336	-	-	155,528	466,864	3.15 – 5.10
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	205,000	-	-	-	205,000	3.90 – 5.40
รวม	516,336	2,302	-	156,169	674,807	
หนี้สินทางการเงิน	-	-	-	-	-	

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินจนทำให้บริษัทเกิดความเสียหายทางการเงิน มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของเงินลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวไว้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การกำหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดให้มีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่า และ/หรือ การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ถูกหั่นการค้าและถูกหั่นอื่น ถูกหั่นตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะสั้น

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.05 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.01 : 1)

29. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันจากการทำสัญญาเช่ายานพาหนะ อาคารสำนักงานและโรงซ่อมบำรุงซึ่งต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงาน และสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินและอื่นๆ ดังต่อไปนี้

จ่ายชำระภายใน	ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ไม่เกิน 1 ปี	0.47	2.0	0.38	0.4
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1.49	2.6	0.46	0.9
รวม	1.96	4.6	0.84	1.3

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

29.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับหนังสือทวงถามหนี้ค่าบริการจากคู่ค้ารายหนึ่ง จำนวน 1.41 ล้านบาท (40,500 ดอลลาร์(USD)) พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งทนายความของบริษัทมีความเห็นว่า จากหนังสือทวงถามหนี้ยังไม่มีความเสียหายใดๆ เนื่องจากไม่มีการเรียกร้องสิทธิให้ถูกต้องตามวิธีการ เพราะบริษัทย่อยได้ทำสัญญากับคู่กรณีโดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งหนังสือทวงถามหนี้ดังกล่าวเป็นการเรียกเก็บค่าบริการที่ดำเนินการในช่วงหลังเดือนเมษายน 2558 ที่สัญญาว่าจ้างได้ครบกำหนดแล้ว

30. คดีฟ้องร้อง

- ในระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการจ้างทำของ โดยถูกเรียกค่าเสียหายรวมเป็นจำนวนเงิน 6.47 ล้านบาท ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยศาลได้กำหนดนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2559 บริษัทเชื่อว่าจะมีความเสียหายเพียง 2.56 ล้านบาท และบริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวในงบการเงินแล้ว

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 จากการเข้าศูนย์ไกล่เกลี่ย บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถตกลงให้เป็นที่ยุติได้ในครั้งนี้ จึงมีการเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 17 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 บริษัทย่อยได้เจรจาไกล่เกลี่ยที่จะชำระหนี้ให้แก่โจทก์ โดยทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จึงมีการเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

- ในระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง เรื่องค่าอุปกรณ์ โดยถูกเรียกร้องให้บริษัทย่อยชำระค่าอุปกรณ์รวมเป็นจำนวนเงิน 1.98 ล้านบาท ซึ่งทนายความของบริษัทมีความเห็นว่าค่าอุปกรณ์จากคดีมีจำนวน 1.84 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยบันทึกเป็นหนี้สินไว้แล้วทั้งจำนวน และมีนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 23 กันยายน 2559

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 จากการเจรจาไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ย ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเป็นที่ยุติได้ โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายชำระค่าอุปกรณ์เป็นจำนวนเงิน 1.78 ล้านบาท โดยประมาณการหนี้สินส่วนเกินที่ไม่ต้องชำระ ได้บันทึกเป็นรายได้ในงบการเงิน และโจทก์ได้ทำการถอนคำฟ้องต่อศาลแล้วในวันเดียวกัน

- เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องในคดีแพ่ง เรื่องผิดสัญญาบริการ โดยขอให้บริษัทย่อยชำระค่าบริการพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมจำนวน 1.36 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยบันทึกเป็นหนี้สินไว้แล้วทั้งจำนวน โดยศาลนัดพิจารณาไกล่เกลี่ยให้การและสืบพยานในวันที่ 9 มีนาคม 2560

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560